

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 02 năm 2021

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm

Trong tháng, Ban Thường trực tiếp nhận tổng hợp 402 ý kiến dư luận trong các tầng lớp nhân dân, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện, báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

- Bà con nông dân yên tâm và phấn khởi trước tình hình vụ lúa Đông Xuân đang phát triển tốt, giá lúa tương đối cao đảm bảo cho nông dân có lãi. Tuy nhiên, người dân còn lo lắng trước tình hình dịch bệnh diễn ra trên cây trồng, làm ảnh hưởng đến năng suất và tổn kém trong việc phun xịt thuốc điều trị; các loại nông sản như rau, củ, trái cây, các loại hoa... có lúc khó tiêu thụ và giá tương đối thấp; giá thịt heo vẫn còn ở mức cao và tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021... đã ảnh hưởng không nhỏ đến một số gia đình khó khăn, thu nhập thấp.

- Qua khảo sát về tình hình hàng hoá trong dịp Tết: Có 76% ý kiến của những người được hỏi đánh giá phong phú, đa dạng, giá cả hợp lý đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một vài ý kiến phản ánh, có một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu như đường, dầu ăn có tăng giá nhẹ trong dịp Tết. Đối với vấn đề hàng nhái và hàng giả trong dịp Tết, hầu hết các ý kiến cho rằng công tác kiểm tra của các ngành chức năng thường xuyên và chặt chẽ nên tình trạng hàng gian, hàng nhái, hàng giả giảm đáng kể so với thời gian trước đây. Đối với tình hình mua sắm của người dân, có 21% ý kiến cho rằng vẫn như cùng kỳ năm 2020 và 69% ý kiến đánh giá giảm hơn so với năm 2020. Điều đó cho thấy, do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 nên người tiêu dùng tiết kiệm và hạn chế trong việc đi đến các nơi công cộng để mua sắm. Người dân mong muốn các ngành chức năng tiếp tục kiểm tra thường xuyên tình hình hàng gian, hàng giả sau Tết; triển khai nhiều giải pháp để vừa khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định thu nhập cho người dân và doanh nghiệp vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

*** Về Văn hoá:**

Hàng năm, chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao, trò chơi dân gian và nhiều hoạt động khác để mừng Xuân, tạo nhiều sân chơi lành mạnh và bổ ích cho thanh thiếu niên nhằm đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, hầu hết các địa phương đều chấp hành tốt chỉ

đạo của UBND tỉnh nên các hoạt động tập trung đông người, họp mặt... tạm dừng, chỉ tổ chức một vài trò chơi dân gian trong nội bộ.

Qua khảo sát vấn đề này: Tâm trạng của Nhân dân đều rất đồng tình hưởng ứng, thông cảm và chia sẻ với các ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, Nhân dân mong muốn các ngành chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống và kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh để các hoạt động vui chơi giải trí được trở lại bình thường.

*** Về Y tế và tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19:**

- Qua khảo sát về ý thức chấp hành các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương: Hầu hết các ý kiến của những người được hỏi cho rằng, chính quyền địa phương và Nhân dân đều thực hiện tốt, chủ động thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hạn chế tập trung đông người và thực hiện đầy đủ theo quy định “5 K” tại nơi công cộng. Tuy nhiên, có một vài ý kiến cho rằng, vẫn còn một số trường hợp do chủ quan nên đôi lúc còn không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Qua đó, ý kiến của những người được hỏi mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả.

- Về tâm trạng của người dân đối với tình hình dịch bệnh Covid-19: Phần lớn người dân lo lắng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phát sinh ở một số tỉnh phía Bắc (Hải Dương, QuảngNinh, Hà Nội, Hải Phòng...) và các tỉnh phía Nam (Bình Dương, Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh...). Tuy nhiên, tư tưởng vẫn ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo tỉnh An Giang trong việc phát hiện, khoanh vùng, truy vết, hạn chế lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, có số ít người dân tỏ ra hoang mang, thậm chí có sự kỳ thị trong quan hệ, đối xử với những người xung quanh đã từng đến hoặc đi qua các tỉnh, thành phố có thông tin phát sinh dịch bệnh, từ đó có những thông tin và tin đồn không chính xác về tình hình dịch bệnh. Đây là trường hợp cần quan tâm vì sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý trong Nhân dân hiện nay. Nguyên vọng của người dân mong muốn chính quyền các cấp, các ngành chức năng, các đoàn thể chính trị xã hội cần tập trung tuyên truyền, thông tin trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân để mọi người hiểu rõ về tình hình dịch bệnh, tiếp tục nhắc nhở và xử lý nghiêm đối với những trường hợp đăng tải, khuếch đại các thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh Covid-19 gây lo lắng trong Nhân dân.

- Dư luận bày tỏ sự tin tưởng đối với công tác quản lý địa bàn của các ngành chức năng trong việc kiểm tra, rà soát các đối tượng đi làm ăn ngoài tỉnh về quê ăn Tết và thực hiện nghiêm các quy định về khai báo y tế để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến phản ánh, người dân còn lo lắng trước tình trạng số lượng lao động ngoài tỉnh về quê ăn Tết (có cả những người từ vùng dịch trở về), có người khai báo y tế đầy đủ, có một số người không khai báo, vì số lượng nhiều nên lo ngại chính quyền địa phương sẽ khó kiểm soát, dễ lây lan khi có tình huống phát sinh dịch bệnh.

*** Về Giáo dục và đào tạo:**

Có ý kiến trong giới giáo chức phản ánh về lĩnh vực giáo dục, việc cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng dịch Covid-19 gây khó khăn cho giáo viên

trong thực hiện chương trình giảng dạy và phụ huynh trong việc trông giữ trẻ, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh. Bên cạnh đó, chương trình, sách vở, tư liệu học tập của học sinh cấp tiểu học còn quá cồng kềnh không thuận tiện cho các em nhỏ trong việc mang quá nhiều tập sách trong buổi học, ảnh hưởng đến phát triển thể chất của trẻ nhỏ.

*** An sinh xã hội:**

Qua khảo sát về sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền, Mặt trận, và các đoàn thể các cấp trong việc chăm lo Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, gia đình chính sách...có trên 95% ý kiến của những người được hỏi cho rằng, việc xét chọn đối tượng và tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách được thực hiện chặt chẽ và đúng đối tượng. Về chất lượng quà tặng, có 81% ý kiến cho rằng đáp ứng được nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, vẫn còn 12% ý kiến mong muốn các cấp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể quan tâm, nghiên cứu đề nghị các nhà tài trợ điều chỉnh tăng giá trị mỗi phần quà, tạo niềm vui nhiều hơn cho các đối tượng thụ hưởng trong dịp Tết.

*** An toàn vệ sinh thực phẩm:**

Người dân hài lòng với công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của các ngành chức năng, nhất là vào thời điểm cận Tết. Nguyên vọng của người dân mong muốn các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm để người tiêu dùng an tâm lựa chọn mua các sản phẩm; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của Ban quản lý chợ trong việc kiểm tra đầu vào các mặt hàng thực phẩm phải đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.

*** Về trật tự an toàn giao thông:**

- Thành phố Long Xuyên:

+ Việc nâng cấp các tuyến đường Quốc lộ 91 trên địa bàn thành phố nhằm chống ngập nước khi triều cường dâng cao hoặc trời mưa to; đồng thời, tạo vẻ mỹ quan đô thị và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, việc nâng cao mặt đường cao hơn nhà ở của người dân dọc theo Quốc lộ 91, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Một số ý kiến người dân mong muốn chính quyền thành phố có chính sách hỗ trợ để người dân nâng cao nền nhà bằng với mặt đường để không bị ảnh hưởng khi trời mưa và triều cường.

+ Có ý kiến phản ánh, lưu lượng phương tiện giao thông qua lại trên Quốc lộ 91, khu vực thành phố Long Xuyên vào những giờ cao điểm mật độ giao thông khá dày đặc, gây ùng tắc giao thông. Người dân mong muốn các ngành chức năng tăng cường lực lượng công an để điều tiết giao thông trong những giờ cao điểm để giảm ùn tắc giao thông.

- Qua khảo sát về ý thức chấp hành giao thông của người dân trong thời gian Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, có 74% ý kiến của những người được hỏi cho rằng, người dân có ý thức chấp hành tốt, 19% ý kiến cho rằng có chấp hành nhưng chưa nghiêm. Một số ý kiến phản ánh tình trạng thanh thiếu niên chạy xe rú ga, đua xe vẫn còn xảy ra ở một vài địa phương, làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và giờ giấc nghỉ ngơi của người dân. Qua đó, người dân mong muốn các ngành chức năng địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuần tra để đảm bảo tình hình trật tự, an toàn giao thông.

3. Tình hình trật tự, an toàn xã hội

- Qua phản ánh của dư luận, thời điểm cận Tết và đêm giao thừa, tình hình đốt pháo trái phép diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi, làm mất trật tự địa phương. Dư luận đề nghị các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về việc quản lý và sử dụng pháo; đồng thời, theo dõi phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để ổn định trật tự địa phương trong dịp Tết.

- Qua khảo sát về tình trạng cờ bạc, đá gà, lặc tài xỉu và các tệ nạn khác, hầu hết các ý kiến cho rằng giảm hơn năm trước (91%), nguyên nhân do có sự chỉ đạo quyết liệt của giám đốc Công an tỉnh trong thực hiện đấu tranh và trấn áp các loại tội phạm nên tình hình tệ nạn xã hội giảm đáng kể so với trước đây.

- Đối với tình trạng hát karaoke tại gia đình, nhiều ý kiến phản ánh, vấn đề này diễn ra phổ biến ở địa bàn thành thị và nông thôn, đặc biệt là dịp Tết; cũng có ý kiến phản ánh do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên người dân tổ chức các buổi tiệc nhỏ bên gia đình kết hợp với ca hát. Tuy nhiên, nhiều hộ chưa có ý thức nên ca hát nhiều giờ liên tục và sử dụng âm thanh với công suất lớn, thiếu tôn trọng giờ giấc nghỉ ngơi của các hộ gia đình xung quanh. Qua đó, người dân mong muốn các ngành chức năng địa phương nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

- Có ý kiến phản ánh, gần cầu Kênh ông Cò thuộc xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn có trường hợp trị bệnh bằng phương pháp gia truyền, có thời điểm tụ tập khá đông người, chưa tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị ngành chức năng trên địa bàn xã Vĩnh Khánh nhắc nhở, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và tình hình an ninh trật tự.

4. Tâm trạng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hầu hết các tầng lớp nhân dân rất đồng tình và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội, công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ, chu đáo, đúng quy định, đảm bảo sự công khai, dân chủ, chặt chẽ, minh bạch trong khâu chuẩn bị nhân sự cho Đại hội, danh sách trúng cử Ban Chấp hành, Bộ Chính trị được công bố công khai, nhất là đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư. Đối với văn kiện trình bày tại Đại hội được đưa ra góp ý rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, phát huy được tính dân chủ, nội dung văn kiện đánh giá trung thực và khái quát tình hình phát triển của đất nước, mạnh dạn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót và rút ra những bài học kinh nghiệm đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, Nhân dân mong muốn Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới thể hiện cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, đoàn kết thống nhất, điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tăng cường đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãnh đạo đất nước phát triển về mọi mặt, tiêu cực xã hội bị đẩy lùi, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Bên cạnh những ý kiến từ Nhân dân, dư luận xã hội cũng bày tỏ sự đồng tình và phấn khởi về thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Dư luận mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Đảng sẽ có những chủ trương, chính sách để đưa đất nước tiếp tục phát triển.

5. Tình hình dư luận Nhân dân quan tâm về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo đánh giá của dư luận, nhiệm kỳ qua, hoạt động đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có chất lượng và hiệu quả, hầu hết các đại biểu đều có trách nhiệm với cử tri. Đối với công tác chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, Nhân dân quan tâm và mong muốn các ngành chức năng chuẩn bị chu đáo về quy trình hiệp thương, xem xét chọn lọc thật kỹ những người có tâm, có tài, có đức, trách nhiệm với Nhân dân, để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, xứng đáng là đại biểu của Nhân dân. Bên cạnh đó, cũng có một vài ý kiến cho rằng do tập trung đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 trong điều kiện tiếp tục phát sinh dịch bệnh Coviv-19 ở một số tỉnh, thành phố nên người dân chưa quan tâm nhiều đến công tác bầu cử. Dư luận đề nghị chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung tuyên truyền về bầu cử để tạo sự chuyển biến về nhận thức, tiếp cận của người dân.

II. Một số đề xuất, kiến nghị

Qua nội dung phản ánh, kiến nghị của Nhân dân nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị:

1. Kiến nghị UBND tỉnh

- Chỉ đạo các chốt biên phòng tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở kiểm tra chặt chẽ nhằm phát hiện những trường hợp các đối tượng qua lại biên giới trái phép, kiểm tra y tế, cách ly kịp thời.

- Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh:

+ Sở Y tế: Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra sức khỏe những người xuất, nhập cảnh, qua biên giới theo đường mòn, lối mở; tăng cường chỉ đạo các ngành y tế địa phương phối hợp với ngành công an theo dõi tình hình tạm trú và người ngoài tỉnh trở về địa phương. Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác thông tin và tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để tạo sự an tâm đối với người dân.

+ Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch: Quan tâm chỉ đạo ngành văn hoá địa phương nhắc nhở các hộ sử dụng karaoke và âm thanh công suất lớn theo quy định để đảm bảo giờ giấc nghỉ ngơi của người dân.

+ Sở Giáo dục - Đào tạo: Quan tâm đến một số ý kiến phản ánh về lĩnh vực giáo dục đã phản ánh trong báo cáo.

+ Sở Giao thông vận tải: Quan tâm và có giải pháp xử lý đối với một số vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông đã được phản ánh trong báo cáo. Phối hợp với UBND thành phố Long Xuyên quan tâm đến nguyện vọng của người dân sinh sống dọc Quốc lộ 91 mong muốn các ngành chức năng có chính sách hỗ trợ để người dân nâng cao nền nhà bằng với mặt đường để không bị ảnh hưởng khi trời mưa và triều cường.

+ Công an tỉnh: Quan tâm đến những ý kiến phản ánh của dư luận liên quan đến trật tự, an toàn xã hội đã được nêu trong báo cáo.

- Các sở, ban, ngành có liên quan: Quan tâm đến các lĩnh vực đã được người dân phản ánh trong báo cáo.

2. Kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quan tâm đến những vấn đề bức xúc của người dân được nêu trong báo cáo.

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nhận được ý kiến phản hồi của Công an tỉnh được đăng trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa chỉ: <http://ubmttqvn.angiang.gov.vn> (mục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền).

Qua ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến phản hồi để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có cơ sở trả lời cho người dân được rõ./.

Nơi nhận:

- BTT.UBTWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;
- Ban Công tác phía Nam;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo TU;
- VP Tỉnh ủy;
- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Sở Y tế;
- Sở Giáo dục-Đào tạo;
- Công an tỉnh;
- Cục QLTT tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo An Giang, Đài PT-TH AG;
- Các vị BCV, CTV và Ủy viên UBMTTQVN tỉnh;
- HU, UBND, UBMTTQVN các H, TX, TP;
- Lưu: VT, Ban TG.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Lĩnh